

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Về tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Sáu năm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; 20 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 26/3/1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ các cấp, các ngành và đoàn thể; công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử ngành, lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã đạt được những kết quả quan trọng.

Ở cấp tỉnh, đã xuất bản bộ sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Tập I (giai đoạn 1929 - 1954), Tập II (giai đoạn 1954 - 1975), Tập III (giai đoạn 1975 - 2005)”; 03 Tập Bài giảng Lịch sử tỉnh Hưng Yên cùng nhiều ấn phẩm lịch sử như: “Bác Hồ với Hưng Yên - Hưng Yên với Bác Hồ”; “Anh hùng liệt sỹ tỉnh Hưng Yên”; “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Hưng Yên (1994 - 2015)”; “Cách mạng Tháng Tám ở Hưng Yên”...; 28 sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách lịch sử và kỷ yếu; 13/14 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xuất bản sách lịch sử đảng bộ; 140/161 xã, phường, thị trấn xuất bản sách lịch sử đảng bộ...

Các cuốn sách, tập bài giảng được xuất bản đã làm tốt nhiệm vụ tổng kết thực tiễn lịch sử cách mạng của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị qua các thời kỳ. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần quan trọng giáo dục tinh thần yêu nước, cách mạng, lòng tự hào dân tộc, truyền thống quê hương cho các thế hệ người Hưng Yên; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, phấn đấu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở, lịch sử ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có nơi còn chưa được coi trọng đúng mức; đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng có nơi chưa thực sự quan tâm; một số ấn phẩm lịch sử qua thẩm định chưa đạt yêu cầu về nội dung chất lượng; phương pháp biên soạn, công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng các cấp, các ngành còn một số bất cập, hạn chế...

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên; đồng thời, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp

tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quán triệt và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chính trị - tư tưởng, công tác xây dựng đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

2- Chú trọng nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, bảo đảm tính khách quan, tính khoa học của các công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử; phương pháp nghiên cứu, biên soạn phải dựa trên nền tảng phương pháp luận và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác khai thác, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản tư liệu, tiến tới số hóa toàn bộ tư liệu lịch sử.

3- Quan tâm coi trọng công tác thông tin, giới thiệu, giáo dục Lịch sử Đảng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ bằng nhiều phương pháp, hình thức phong phú như: đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội; lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn, hội, đội; tổ chức các buổi tham quan thực tế, gặp mặt nhân chứng, ôn lại truyền thống, nói chuyện, kể chuyện lịch sử; tổ chức các cuộc thi viết bài, tìm hiểu lịch sử... để phát huy tác dụng của các công trình nghiên cứu lịch sử đã được xuất bản, lưu hành. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, tư tưởng thù địch, xuyên tạc lịch sử.

4- Chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử bảo đảm có chuyên môn phù hợp, có bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao; bảo đảm các điều kiện, cơ sở vật chất cho cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử; bố trí kinh phí bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ của công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm lịch sử.

5- Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác sưu tầm, khai thác tư liệu, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm lịch sử như: biên niên sự kiện, kỷ yếu, lịch sử... Các ấn phẩm lịch sử phải được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan thẩm định về nội dung trước khi xuất bản, phát hành.

6- Tổ chức thực hiện

6.1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm lịch sử của tỉnh theo kế hoạch từng năm, từng nhiệm kỳ.

Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và tổng hợp việc thực hiện Chỉ thị tại các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; định kỳ hằng năm, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh theo quy định.

- Giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy khai thác, sưu tầm, xác minh, quản lý tư liệu; nghiên cứu, biên soạn, thẩm định các ấn phẩm lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu lịch sử; hướng dẫn chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác lịch sử trong tỉnh.

6.2- Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đẩy mạnh việc nghiên cứu, nâng cao chất lượng giảng dạy lịch sử tỉnh Hưng Yên trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường.

6.3- Sở Giáo dục - Đào tạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc giảng dạy lịch sử địa phương trong các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước cho học sinh, sinh viên.

6.4- Hội Cựu Chiến binh tỉnh và các cấp hội trong tỉnh phối hợp với các cấp bộ đoàn, hệ thống trường phổ thông các cấp trong tỉnh đẩy mạnh việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua hoạt động nói chuyện, kể chuyện lịch sử.

6.5- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn trực thuộc, hội đồng đội các cấp tổ chức các hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước bằng các hình thức phù hợp với đối tượng thanh, thiếu nhi.

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quán triệt và nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh,
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh,
- Huyện ủy, thành ủy, ĐUTT Tỉnh ủy,
- Các ban, sở, ngành, các tổ chức CT- XH tỉnh,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- LĐVP,
- CVTH-ĐNL,
- Lưu VPTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Đỗ Tiên Sỹ